

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐ์กรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า

หน่วยงานที่สร้างคู่มือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ช่องทางการให้บริการ

ลำดับ	สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
๑	ณ อำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (พักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.)	เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ กำหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง)
๒	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว อาคารศาลากลางชั้น ๓ ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง สระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ ๐๓๗๔๒๕๐๓๙ โทรสาร ๐๓๗๔๒๕๐๓๘ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ กำหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

๑. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

๑. การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้เป็นงานที่ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ (ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป ไม้สีก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้ไผ่เม่ง ไม้พุงแกลบ ไม้กระพี้
ไม้แดงจีน ไม้ชะยูง ไม้ชิง ไม้กระชิก ไม้กระชิบ ไม้พะยุง ไม้หมากพลูตักแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้ไผ่
เฒ่า และไม้เก็ดเขาควายแปรรูป ไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน
๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
กฎกระทรวงและในการอนุญาต) กฎกระทรวง ข้อกำหนดนโยบายของกรมป่าไม้ ประกาศกรมป่าไม้ และระเบียบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง

๒. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	ประเภท การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น อำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่รับเรื่องราวคำขอและทำความเข้าใจ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด (นับจากวันที่ได้รับคำขอ)	๒๐ วันทำ การ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการปกครอง
๒	ประเภท การตรวจสอบเอกสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือหัวหน้าศูนย์ ประสานงานป่าไม้จังหวัดท้องที่ สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ สถานที่ ที่ขออนุญาต (นับจากวันที่จังหวัดได้รับเรื่องราวคำขอจากอำเภอหรือกิ่ง อำเภอ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ ประสานงานป่าไม้จังหวัดท้องที่ ได้รับเรื่องราวคำขอจากจังหวัด)	๑๐ วันทำ การ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
๓	ประเภท การพิจารณา เจ้าหน้าที่ของจังหวัด (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือ ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดท้องที่ ออกไปตรวจสอบสถานที่ ที่ ขออนุญาต -สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด ทำความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทำความเข้าใจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด (นับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งให้ไปตรวจสอบ /ทั้งนี้ผู้ขออนุญาต ต้องทำการนัดหมายภายใน ๕ วันทำการ)	๒๐ วันทำ การ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
๔	ประเภท การพิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบของจังหวัดประมวลเรื่องเสนอให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต	๑๐ วันทำ การ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
๕	ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย พิจารณาลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาต	๑๐ วันทำ การ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
๖	ประเภท การพิจารณา ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย แจ้ง ผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรและ ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	๗ วันทำ การ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการปกครอง
๗	ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ลง นามในใบอนุญาต ให้เสร็จสิ้นนับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตได้ชำระ ค่าธรรมเนียม (นับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียม)	๑๕ วันทำ การ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการปกครอง

ระยะเวลาดำเนินการรวม

๙๒ วันทำการ

การลดขั้นตอน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	หน่วยงานภาครัฐผู้ ออกเอกสาร
๑	บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา ๑ ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการปกครอง
๒	สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา ๑ ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการปกครอง
๓	คำขอ ๑ ตามแบบท้ายกระทรวงฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๑๙) (ฉบับจริง ๑ ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม	
๔	แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการอาณานิคมและสถานที่ติดต่อข้างเคียง (ฉบับจริง ๑ ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม	
๕	หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการอาณานิคมทะเบียนบ้านฉบับ เจ้าบ้านหรือสำเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของสถานที่ (สำเนา ๑ ชุด) เอกสารเพิ่มเติม	
๖	กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องข้องในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมา ประกอบการพิจารณา (สำเนา ๑ ชุด) เอกสารเพิ่มเติม	
๗	หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง ๑ ชุด) เอกสารเพิ่มเติม	

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
๑	ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนคิดตามจำนวนคนงาน (๑๐ บาท/คน)	๑๐ บาท
๒	ใบอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้าคิดตามปริมาตรไม้ที่ยังมิได้แปรรูป ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท (๑๐ บาท/ลูกบาศก์เมตร)	๑๐ บาท

ช่องทางการร้องเรียน

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน
๑	ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ที่อยู่ อาคารศาลากลางชั้น ๓ ถนน สุวรรณศร ต. ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ ๐๓๗๔๒๕๐๓๙ โทรสาร ๐๓๗๔๒๕๐๓๘)
๒	ทางโทรศัพท์ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ ๐๓๗๔๒๕๐๓๙ โทรสาร ๐๓๗๔๒๕๐๓๘)
๓	ทางอีเมลล์ (E-mail : Sakaeo.org@mnre.mail.go.th)
๔	ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (โทรศัพท์ ๑๕๖๗ E-mail: damrongdhama@gmail.com)
๕	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐)